



ฉบับที่ 140/2568

วันที่ 23 ตุลาคม 2568

การหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายคยู ยุนชอล (Koo Yun Cheol) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 23 ตุลาคม 2568 ณ เมืองอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers' Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 32 การประชุมรัฐมนตรีด้านการปฏิรูปโครงสร้างเอเปค (APEC Structural Reform Ministerial Meeting: APEC SRMM) ครั้งที่ 4 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2568 ณ เมืองอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้หารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังสาธารณรัฐเกาหลี (นายคยู ยุนชอล) ในวันที่ 23 ตุลาคม 2568 ดังนี้

ทั้งสองฝ่ายหารือและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี โดยพร้อมขยายความร่วมมือทางการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เศรษฐกิจดิจิทัล และด้านนวัตกรรม ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศต้นแบบที่มีความก้าวหน้า ขณะที่ไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลของประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมดิจิทัลระหว่างภาคเอกชน และสนับสนุนการลงทุนของสาธารณรัฐเกาหลี ในภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในไทย อาทิ เซมิคอนดักเตอร์ สาธารณสุขอัจฉริยะ ยานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะกลางของไทยและการลงทุนของไทยในสาธารณรัฐเกาหลี โดยให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเห็นพ้องให้มีการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดและการลดต้นทุนด้านพลังงาน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ตั้งเป้าให้ปี 2569 เป็นปีแห่งการลงทุนของไทย จึงเชิญชวนภาคเอกชนสาธารณรัฐเกาหลีร่วมลงทุนในไทย โดยไทยได้มีกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) เพื่อสนับสนุนการลงทุน และเชิญชวนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก ปี 2569 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ